

(สำเนา)

คำสั่งกรมบังคับคดี

ที่ ๒๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ตามคำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กำหนดมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรมบังคับคดี และแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมบังคับคดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยกเลิกคำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ และมีคำสั่งกำหนดมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดี ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกรมบังคับคดี รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับโดยเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบของแต่ละหน่วยงานภายในสังกัดกรมบังคับคดี ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานหรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด หากพบว่า มีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดโดยเร็ว เพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาด

๒. การบริหารงานบุคคล ต้องพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนต้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดไว้ และจัดทำหรือเผยแพร่กระบวนการงานในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจน ให้ประชาชนทราบ หากกระบวนการงานในการปฏิบัติงานใดที่มีระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือทำให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็นให้ทบทวนและกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหม่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

การให้บริการประชาชนในทุกเรื่องที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดระยะเวลาไว้ ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดำเนินการให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของกรมบังคับคดี โดยห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือพวกพ้อง โดยกระทำการหรือไม่กระทำการหรือการยื้อเวลาเพื่อการใด ๆ อันมิชอบต่อหน้าที่และกฎหมาย

๕. ให้ผู้บังคับ...

๕. ให้ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานทุกระดับชั้นตรวจสอบ กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มีช่องทางในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งหากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติกรรมกรเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้รายงานอธิบดีกรมบังคับคดีทราบโดยเร็ว

๖. ให้ผู้บังคับบัญชาเผยแพร่ช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสในการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยหากพบเห็นการกระทำดังกล่าวให้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้อธิบดีกรมบังคับคดีทราบโดยเร็ว

๗. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการรณรงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม การไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๘. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มงานจริยธรรมทราบภายในวันที่ ๒๕ ของทุกสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ ให้กลุ่มงานจริยธรรมเป็นหน่วยงานประสาน ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้อธิบดีกรมบังคับคดีทราบ และสรุปผลเพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้มีความต่อเนื่องและรายงานสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณตามมาตรการดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี

หากพบเห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สามารถแจ้งข้อมูลได้ทุกวัน โดยช่องทางดังนี้

อธิบดีกรมบังคับคดี โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๑ ๔๘๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๖๐๑๑

e-mail : seaksan.s@led.mail.go.th

กลุ่มงานจริยธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๑ ๔๘๔๕ โทรสาร ๐ ๒๘๘๑ ๔๙๓๒ หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ [www.led.go.th](http://www.led.go.th)

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) เสกสรร สุขแสง

(นายเสกสรร สุขแสง)

อธิบดีกรมบังคับคดี

สำเนาถูกต้อง

(นายปณยรัตน์ ประตั้งทะสา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ธัญญา มาศ คัด/ทาน